
 รายงานการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ�พลังงานและส่ิงแวดล�อม  
 ครั้งท่ี 3/2561 วันพุธท่ี 27 ธันวาคม พ.ศ.2560 

ณ ห�องประชุม VDO Conference ช้ัน 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 ป8 
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.  
โดยมี ดร.สุรพล ยิ้มสําราญ ประธานคณะกรรมการอนุรักษ#พลังงานและสิ่งแวดล&อม เป'นประธานท่ีประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ�งเพ่ือทราบ 

          1.1 เรื่องแจ�งจากประธาน  
 1.1.1 คณะเวชศาสตร#เขตร&อน มหาวิทยาลัยมหิดล มีสิทธิ์เข&าร.วมการประกวด Thailand Energy Awards 

2018 ของกระทรวงพลังงาน โดยจะมีคณะกรรมการจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ#พลังงาน เข&ามาเยี่ยมชม
คณะฯ ในวันท่ี 11 มกราคม 2561 

          1.1.2 พลังงานไฟฟHา ค.าใช&จ.ายไฟฟHาลดลง พลังงานน้ํามันท่ีใช&สําหรับ Boiler ลดลง แต.พลังงานน้ํา ค.าใช&จ.าย
น้ําเพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากมีการรั่วซึม ท้ังนี้ หน.วยซ.อมบํารุงได&ดําเนินการแก&ไขพร&อมได&มีการสรุปตัวชี้วัดต.างๆ และแจ&งให&
คณะกรรมการประจําคณะฯ รับทราบเป'นท่ีเรียบร&อยแล&ว 

 : ท่ีประชุมรับทราบ 
          1.2 เรื่องแจ�งจากคณะกรรมการ 

   Q นายสมศักด์ิ เลาะพ่ึง แจ&งเนื้อหาข&อมูลของคณะฯ ท่ีได&จัดส.งให&กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ#
พลังงาน กระทรวงพลังงาน สําหรับการประกวดในประเภทอาคารควบคุม พร&อมนี้ได&วางแผนในการส.งประกวดประเภท
คณะกรรมการทํางานในปUถัดไป ซ่ึงประเด็นท่ีสําคัญในการเยี่ยมชมของคณะกรรมการฯ คือ การประชาสัมพันธ#และความ
สะอาดของพ้ืนท่ี 
   Q แผนเยี่ยมสํารวจของคณะกรรมการอนุรักษ#พลังงานและสิ่งแวดล&อม จะดําเนินการปUละ 3 ครั้ง โดยกําหนด
เป'นช.วงเดือนกุมภาพันธ# พฤษภาคม และสิงหาคม ของทุกปU โดยประเด็นหัวข&อท่ีจะทําการเดินสํารวจหน.วยซ.อมบํารุงเป'น
ผู&รับผิดชอบ   
    : ท่ีประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 2/2561  
   แก&ไขหน&า 2 หัวข&อ 1.2.1 แก&ไขจาก ภาควิชาเวชศาสตร#สังคม เป'น ภาควิชาเวชศาสตร#สังคมและ
สิ่งแวดล&อม และแก&ไขจาก ภาควิชากีฏวิทยาเขตร&อน เป'น ภาควิชากีฏวิทยาทางการแพทย# 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
                       3.1 โครงการเขตร�อนหมายมุ>ง ลดใช�ถุงพลาสติก 
  นางศิวพร ผ.านภูวงษ# ตัวแทนคณะกรรมการฯ แจ&ง 
 จะดําเนินการประชุมปรึกษากันภายในคณะกรรมการก.อนและในส.วนของปUหน&าจะเน&นในเรื่องของกระตุ&น
จิตสํานึกของบุคลากร 
 : ท่ีประชุมรับทราบ 
 



          3.2 โครงการพักเท่ียงปAดไฟ ประหยัดให�เขตร�อน 
  นายสมศักด์ิ เลาะพ่ึง ตัวแทนคณะกรรมการฯ แจ&ง 
  สถิติค.าใช&พลังงานไฟฟHาของอาคารต.างๆ ส.วนใหญ.อยู.ในเกณฑ# ในส.วนของอาคารเฉลิมพระเกียรติ  

50 ปU อาคารจําลอง หะริณสุต และอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 60 ปU  ค.าใช&ไฟฟHาลดลง แต.อาคารราชนครินทร#เพ่ิมข้ึนเล็กน&อย
ซ่ึงโดยรวมค.าใช&จ.ายไฟฟHาของเดือนพฤศจิกายนเปรียบเทียบกับของเดือนตุลาคมท้ังสองปUงบประมานลดลง 

 : ท่ีประชุมรับทราบ 
                      3.3 โครงการท้ิงขยะให�ถูกถัง ร>วมพลังแยกขยะ 

  นางสาววชรสร เพ.งพิศ ตัวแทนคณะกรรมการฯ แจ&ง 
  น้ําหนักขยะรีไซเคิลประจําเดือนธันวาคม รวมท้ังสิ้น 32 กิโลกรัม แบ.งออกเป'น แก&ว 9 กิโลกรัม 

พลาสติก 7 กิโลกรัม กระดาษ 2 กิโลกรัม และกระป̂องอะลูมิเนียม 14 กิโลกรัม ซ่ึงถังขยะท่ีจะจัดต้ังภายในอาคารราช         
นครินทร# ได&ดําเนินการในส.วนของโครงเหล็กและสต๊ิกเกอร# หากดําเนินการแล&วเสร็จจะนําไปติดต้ังทันที 

 : ท่ีประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
              4.1 เรื่องเสนอจากคณะกรรมการฯ  
   เสนอเรื่องการล็อกชั้นของลิฟต#ไม.ให&ลิฟต#จอดในชั้นใกล&ๆ แต.อาจติดปaญหาในเรื่องของการขนของข้ึน
ลิฟต# 
 ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
  นายชาลี กริ่มใจ แจ&งข&อมูลเก่ียวกับเทคโนโลยีการอนุรักษ#พลังงานอาคารเขียว (Green Building) 
ของสถาบันอาคารเขียวไทยเป'นความร.วมมือของสภาวิศวกรและสภาสถาปนิกและเทคโนโลยี Cooling Batt ใช&สาร CO2 ทํา

ความเย็นแทนการใช& Cooling Tower และ Chiller  
ปiดประชุมเวลา 15.00 น. 
 

            

 

      (นางสาววชรสร เพ.งพิศ)    (ดร.สุรพล ยิ้มสําราญ) 
                   ผู&บันทึกและพิมพ#รายงานการประชุม           ผู&ตรวจรายงานการประชุม 


